

โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ที่มา

การดูแลผู้ป่วยในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถดูแลให้ครอบคลุมทุกปัญหาได้ เพราะปัญหาของผู้ป่วยไม่ได้มีแต่ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการดูแลด้านสุขภาพ เครือข่ายอำเภอรามันจึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ในปี 2556 แต่ยังคงพบว่าผู้ป่วยบางรายยังได้รับการดูแลที่ไม่ครอบคลุม ในปี 2557 ได้มีการทบทวนการทำงานและได้เข้าร่วมลงนาม MOU กับโครงการแก๊จนครรามัน ภายใต้หลักการนครรามันไม่ทอดทิ้งกัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

จากเดิมโรงพยาบาลรามันมีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่โดยอาศัยทีมเยี่ยมบ้านซึ่งประกอบด้วย **ทีมสหวิชาชีพ** มีการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่ไม่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อมีการบูรณาการร่วมกับทีมอำเภอรามัน ทำให้มีการทำงานร่วมกัน โดยมี **ทีมสหสาขาอาชีพ** จนสามารถดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปี 2557 มีผู้ป่วยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น 25 ครอบครัว จำแนกเป็นผู้พิการ จำนวน 22 ราย และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย โดยประกอบด้วย ด้านสุขภาพ จำนวน 25 ราย ด้านเศรษฐกิจ/อาชีพ จำนวน 25 ราย และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ราย

วิธีการดำเนินงาน

1. มีแผนการออกเยี่ยมในทุกวันศุกร์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติ
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแก๊จนครรามัน (พิการ) นครรามันไม่ทอดทิ้งกัน จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อำเภอรามัน
3. คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ อสม. และบัณฑิตมาตุภูมิ ออกสำรวจคนพิการเพิ่มเติมกรณีที่ยังตกหล่น พร้อมกิจกรรมพบปะตรวจเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
4. กำหนดเปิดแผนปฏิบัติการเป็นรายครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการรู้จักสามัคคี สังคมแห่งการแบ่งปัน และสังคมแห่งการเรียนรู้
5. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกับครอบครัว ลงมือทำตามที่ได้ตกลงค้นหาทางออกร่วมกัน



มูลนิธิสุขภาพภาคใต้

ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168 เว็บไซต์: www.SHFthailand.org อีเมล: shfthailand@gmail.com

